



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 2 กรกฎาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. เล็งตัดจีเอสพี 1.7หมื่นล. มะกันตอบโต้ไทยห้ามนำเข้าเนื้อหมู	ข่าวสด
2. สหรัฐบีบไทยเปิดตลาดหมูแลก'จีเอสพี'	กรุงเทพธุรกิจ
3. พาณิชย์ลั่นมะกันทบทวนจีเอสพีสินค้าเกษตร	ไทยรัฐ
4. 'ซิโนคอมฯ' เล็งฟื้นสัญญายาง	ประชาชาติธุรกิจ
5. กระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ผลงานขยายศูนย์ ITC หนุน SMEs ก้าวทันยุค 4.0...	ประชาชาติธุรกิจ
6. เล็งตัดจีเอสพี 1.7หมื่นล. มะกันตอบโต้ไทยห้ามนำเข้าเนื้อหมู	ข่าวสด
7. 'สธ.'จับมือ'ก.เกษตรฯ'ป้อนอาหารปลอดภัยทั่วประเทศ780แห่ง	ไทยโพสต์
8. ชมโรงงานแปรรูปยางชลบุรีสภกรณ์ต้นแบบแก้ราคาตก	ไทยโพสต์
9. สสท.4ย้าเตือน'เกษตรกร'ขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงข้อมูล	แนวหน้า
10. รมว.เกษตรฯ ติดตามการ ดำเนินงานการขับเคลื่อน ไทยนิยม ยั่งยืน	มติชน
11. ภาพข่าว: นายลักษณ์ วจนานวัช	มติชน
12. แนะนำขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : เล็งตัดจีเอสพี 1.7 หมื่นล. มะกัณฑ์ตอบโต้ไทยห้ามนำเข้าเนื้อหมู

วันที่ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 10078 หน้า : 5(บนซ้าย)

เล็งตัดจีเอสพี 1.7 หมื่นล.

มะกัณฑ์ตอบโต้ไทยห้ามนำเข้าเนื้อหมู

'ชุดิมา' นำทีมกระทรวงเกษตรฯ-สาธารณสุข บินร่วมเวทีประชาพิจารณ์ที่สหรัฐ ก.ค.นี้ หลังสภาผู้ผลิตหมูมะกัณฑ์ร้องสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ ให้ตัดจีเอสพีสินค้าเกษตรของไทยกว่า 56 รายการ มูลค่า 17,172 ล้านบาท กรณีไทยไม่ยอมนำเข้าหมูที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า เดือนก.ค.นี้ น.ส.ชุดิมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีพาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าทีมนำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ร่วมฟังการทำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็น ในการแสดงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนในสหรัฐ หลังสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาประกาศยอมรับคำร้องของสภาผู้ผลิตหมูของสหรัฐ ที่เสนอให้บทกวนการให้ภาครัฐตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (จีเอสพี) กรณีไม่ให้มีการนำเข้าหมูสหรัฐมาไทย ด้วยเหตุผลที่ระบุว่า หมูสหรัฐมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีนในการเลี้ยง ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลกระทบหากไทยถูกตัดจีเอสพี ของสหรัฐอเมริกา จะกระทบสินค้าเกษตรบางรายการ แต่สินค้าเกษตรที่ได้รับจีเอสพีขณะนี้ มีจำนวน 56 รายการ มูลค่า 17,172 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.9% ของสินค้าไทยจำนวน 4,600 รายการ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านจีเอสพี มูลค่า 114,905 ล้านบาท

สินค้าเกษตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการจีเอสพีของสหรัฐอเมริกา มี เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้ปรุงแต่งรส และเครื่องปรุง ถั่วปรุงแต่ง พาสต้า ปรุงแต่ง น้ำตาลคลิบ มังคุด มะม่วง ฯลฯ ส่วนสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามโครงการจีเอสพี เนื่องจากอัตรานำเข้าของภาษีอยู่ที่ 0% อยู่แล้ว

สำหรับการพิจารณาจีเอสพีไทยยอมรับมีมากกังวลในเรื่องนี้ โดยปกติสหรัฐอเมริกาจะมีการทบทวนการให้จีเอสพีเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือจีเอสพี หรือเพิกถอนให้สิทธิ เมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญพบว่าหากไทยถูกสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านโครงการจีเอสพี จะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าที่ต้องเสียภาษี 0% มาอยู่ในอัตราภาษีระดับ 1-17.9% แยกต่างตามชนิดสินค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ไทยแจ้งความกับหน้าต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้กรอบการลงทุนไทย-สหรัฐ ประจำปี 2561 ว่าไทยยอมรับค่าความปลอดภัยของสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมูและเครื่องใน ตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ต่อเมื่อผลการศึกษามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระดับความปลอดภัยของการใช้สารเร่งเนื้อแดง รองรับความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อยืนยันความปลอดภัยของผู้บริโภค



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : สหรัฐฯบีบไทยเปิดตลาดหมูแล็ก'จีเอสพี'

วันที่ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 10875 หน้า : 5(บนขวา)

สหรัฐฯบีบไทยเปิดตลาดหมูแล็ก'จีเอสพี'

กรุงเทพธุรกิจ ● “พาณิชย์” นำทีมเยือน สหรัฐฯร่วมฟังประชาพิจารณ์ฯ ชูตัดสินสิทธิ จีเอสพีไทยแล็กเปิดตลาดนำเข้าเนื้อหมูปนเป็อนสารเร่งเนื้อแดง หวั่นสูญรายได้กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า เดือน ก.ค.นี้ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าทีม นำเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อร่วมฟังการทำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นในการแสดงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนในสหรัฐฯ

ทั้งนี้ หลังสำนักผู้แทนการค้า

สหรัฐฯประกาศยอมรับคำร้องของสภาผู้ผลิตสุกรของสหรัฐฯ ที่เสนอให้ ทบทวนการตัดสินสิทธิประโยชน์ทางพาณิชย์ (จีเอสพี) กับสินค้าของไทย แล็กกับที่ไทยไม่ยอมเปิดตลาดนำเข้าสุกรจากสหรัฐฯ เนื่องจากการเลี้ยงสุกรของสหรัฐฯอนุญาตให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงเรคโตพามีนทำให้ปนเป็อนในเนื้อและเครื่องในของสุกร ในขณะที่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทยห้ามสารดังกล่าว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้คาดการณ์หากสหรัฐฯตัดสินจีเอสพีจะกระทบกับสินค้าเกษตรที่ขณะนี้ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว 56 รายการ มูลค่า 17,172 ล้านบาท หรือ

14.9% ของสินค้าไทย 4,600 รายการที่ได้รับจีเอสพี มูลค่ารวม 114,905 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ไทยแจ้งความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้กรอบการลงทุนไทย-สหรัฐฯ ประจำปี 2561 ว่าไทยจะยอมรับค่าความปลอดภัยของสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมูและเครื่องในตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (โคเด็กซ์) ต่อเมื่อผลการศึกษาและมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระดับความปลอดภัยของการใช้สารเร่งเนื้อแดง รองรับความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อยืนยันความปลอดภัยของผู้บริโภค



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หัวข้อ : พาณิชย์ลุ่มมะกันทบทวนจีเอสพีสินค้าเกษตร

วันที่ : จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 22077 หน้า : 9(ซ้าย)

พาณิชย์ลุ่มมะกันทบทวนจีเอสพีสินค้าเกษตร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือน ก.ค.นี้ น.ส.ชุติมา บุญประกัศร รองรมช.พาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าทีมนำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมฟังการทำประชาพิจารณ์ หรือรับฟังความคิดเห็นในการแสดงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนในสหรัฐฯ หลังสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ประกาศยอมรับคำร้องของสภาผู้ผลิตหมูของสหรัฐฯ ที่เสนอให้ทบทวนการให้ภาครัฐตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (จีเอสพี) หลังประเทศไทยไม่เปิดตลาดให้หมูนำเข้าจากสหรัฐฯ ด้วยเหตุผลที่ว่าหมูสหรัฐฯ มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีนในการเลี้ยง

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ว่า หากไทยถูกตัดสิทธิจีเอสพีของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรบางรายการ ปัจจุบันสินค้าเกษตรที่ได้รับจีเอสพีขณะนี้ มี 56 รายการ มูลค่า 17,172 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.9% ของสินค้าไทยจำนวน 4,600 รายการ และได้รับสิทธิประโยชน์ด้านจีเอสพี อาทิ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้ปรุงแต่ง ฯลฯ สำหรับการพิจารณาจีเอสพี โดยปกติสหรัฐฯ จะทบทวนจีเอสพีเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือเพิกถอนให้สิทธิ เมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญพบว่า หากไทยถูกสหรัฐฯ ตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านโครงการจีเอสพี จะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าที่ต้องเสีย 0% มาอยู่ในอัตราภาษีระดับ 1-17.9%

'ชิโนเคมาฯ' เล็งฟื้นสัญญาayang

“ชิโนเคมาฯ” ส่งสัญญาฟื้นสัญญาโครงการซื้อขายยางร่วมมีอรรถไฟไทย-จีน กฤษฎาเผยโรดโชว์ยางได้ได้คู่ค้ารายใหม่ 3 แลนตัน

นายหยาง หยู่ (Mr.YANG YU) ผู้จัดการ บริษัท ชิโนเคมา อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอเรชั่น จำกัด บริษัทในเครือชิโนเคมากรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าร่วมงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย (business matching) ที่จังหวัดกระบี่ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการหารือการซื้อขายยางร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ทั้งการรับซื้อยางใหม่และยางเก่าซึ่งยังไม่ได้อัดรูป และอยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องปริมาณที่จะซื้อขายระหว่างกัน

“ยอมรับว่าโครงการซื้อขายชิโนเคมาฯ 200,000 ตัน ล่มก่อนหน้า เป็นเรื่องการซื้อขายซึ่งผูกกับโครงการร่วมมีอรรถไฟไทย-จีน แต่การมาครั้งนี้จะสานต่อโครงการเดิมร่วมกับโครงการใหม่ คาดว่าถ้าประสบความสำเร็จ จะส่งผลดีต่อราคายางพาราเพิ่มมากขึ้น”

ส่วนเรื่องสงครามการค้าของจีนและสหรัฐอเมริกา ทางบริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากไม่ได้ส่งออกไปสหรัฐ โดยตรง แต่ทางสหรัฐ จะซื้อจากน้ำยางสดจากสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ชิโนเคมาฯ มีหุ้นส่วนอยู่ เพื่อใช้ในประเทศ ส่วนในปี 2560 ที่มีการส่งออกยางรถยนต์ลดลงเนื่องจากสหรัฐอเมริกาอ้างว่าจีนมีการชดเชยให้เอกชนที่รวบรวมน้ำยางขึ้นเยอะ ทำให้ดัมพ์ราคายางในตลาดสหรัฐอเมริกา

ผู้สื่อข่าวระบุว่า การซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางระหว่าง กยท.กับเครือชิโนเคมาฯ เป็นบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่าง

รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนว่าด้วยความร่วมมือการค้าสินค้าเกษตร ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาล 2 ประเทศ และเป็นการเริ่มต้นโครงการความร่วมมือสร้างทางรถไฟไทย-จีน ในปี 2558 ทั้งนี้สาเหตุที่ยกเลิกเนื่องจากบริษัทรับมอบไม่ทันตามกำหนดสัญญา

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าในงานโครงการสร้างเสริมศักยภาพเพื่อขยายตลาดคู่ค้ายางพาราไทย ซึ่งมีการดึงคู่ค้าจาก 50 บริษัททั่วโลกเข้าร่วมจะช่วยผลักดันให้เกิดการซื้อขายยางได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 ตัน เมื่อรวมกับผู้ประกอบการที่แจ้งความประสงค์จะซื้อขายโดยตรงจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 100,000 ตัน รวมทั้งหมด คาดว่าจะเกิดการซื้อขายยาง 300,000 ตันเร็ว ๆ นี้

ด้านนายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.ได้เริ่มดำเนินการโรงงานแปรรูป 6 แห่งทุกภาค โดยให้แปรรูปยางจากน้ำยางเป็นยางก้อนเพื่อนำไปขนส่งทำเป็นล้อรถยนต์จะร่วมทุนกับสหกรณ์การยาง ทุนตั้งต้น 250 ล้านบาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินลงทุนเวียนมาให้ กยท. 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้แปรรูป

โดยจะต้องควบคุมปริมาณผลผลิตไม่ให้ล้นตลาด และจำกัดพื้นที่ปลูก ขณะเดียวกันขณะนี้หน่วยงานรัฐได้ส่งซื้อยางไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นนโยบายใช้ยางในประเทศแล้วกว่า 70,000 ตัน จากยอดล้งคงค้าง 1.4 แลนตัน เป้าหมาย 2 แลนตัน คาดว่าราคาจะขยับตัวสูงขึ้นเมื่อดูดซับออกจากตลาด

กระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ผลงานขยายศูนย์ ITC หนุน SMEs ก้าวทันยุค 4.0 พร้อมเร่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากทั่วไทย



การผลักดันเพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปรับตัว Transform แบบครบวงจร เพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เริ่มดำเนินการผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC 4.0) ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2560 เพื่อทำหน้าที่สร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ มีการสัทธิและฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นแหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงนโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวพระราชรั ที่ให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระดับ SMEs ลงไปถึงขนาดตัวเล็ก (Micro SMEs) ทำให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ที่ผ่านมาผู้มีผู้ประกอบการ SMEs หลายรายได้เข้ามาขอสินเชื่อจากกองทุน บวกกับการเข้าไปขอความช่วยเหลือจาก ITC ต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาสินค้า ใช้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด ซึ่งล่าสุดได้เห็นพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมในการลงทุนที่ตรงเจียมผู้ประกอบการใน จ.พิจิตร และ จ.นครสวรรค์ ของนายสมชาย หานูหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา



ดันแปรรูปสินค้าเกษตรส่งออก

นายสมชาย หานูหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โจทย์สำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม คือจะทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆ ออกไปสู่ท้องตลาดได้มากขึ้น ผ่านการทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรต่อยอดไปถึงการส่งออก ทั้งนี้ การสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผ่านศูนย์ ITC ที่กระจายอยู่ตามศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคจังหวัดต่างๆ รวมถึงการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชน รวมถึงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี (มอก.S)

รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินสำหรับคนตัวเล็กรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท/ราย ดอกเบี้ย 1% โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และปลดล็อกเงื่อนไขบางประการ เพื่อให้เข้า

ถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น มีวงเงิน 8,000 ล้านบาท มี SMEs Development Bank ดำเนินการและงบประมาณสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่ 2 วงเงิน 20,000 ล้านบาท ดูแลโดยธนาคารออมสิน ซึ่งเน้นไปที่ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) วงเงินเหลือ 2,000 ล้านบาท

ITC โชว์ผลงานหนุน 5,800 SMEs

ด้านนายเดชา จาตุชนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ITC เปรียบเหมือนกับเครื่องมือพัฒนาผู้ประกอบการให้หลุดจากรูปแบบเดิมๆ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการการผลิตที่ทันสมัย โดยพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมประมาณ 200 ราย โดยส่วนใหญ่เข้ามาขอความช่วยเหลือด้านคำปรึกษา



การจัดการผลิตภัณฑ์ รวมถึงขอใช้บริการด้านสินเชื่อผ่านกองทุน SMEs ประชาารัฐ

นอกจากนี้ มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบการเกษตรแปรรูป ซึ่งให้การสนับสนุนไปแล้วทั้งหมด 2,000 ราย ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ด้วยการนำเทคโนโลยี

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/อาเซียน/ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 2 - พุธ 4 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5058

หน้า: 3(ล่าง)

Col.Inch: 109.20 Ad Value: 147,420

PRValue (x3): 442,260

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรมโชว์ผลงานขยายศูนย์ ITC หนุน SMEs ก้าวทันยุค 4.0 พร้อมเร่งยก...



ดิจิทัลเข้ามาช่วย เพื่อลดเวลาการผลิต ลดต้นทุน และลดการสูญเสียระหว่างการผลิต รวมถึงเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งภายในเดือนกันยายน 2561 นี้ จะเห็นความคืบหน้าของเกษตรกร จำนวน 38 กลุ่ม 3,600 ราย แบ่งเป็นนครสวรรค์ 5 กลุ่ม 800 ราย พิจิตร 4 กลุ่ม 500 ราย กำแพงเพชร 20 กลุ่ม 1,500 ราย และอุทัยธานี 9 กลุ่ม 800 ราย

ปัจจุบันศูนย์ ITC ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนกลาง ช.กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค จำนวน 11 ศูนย์ และ 1 ศูนย์ ที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ได้อย่างครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีการนำร่องเปิดทำการไปแล้ว 5 ศูนย์ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี สงขลา และศูนย์

เซรามิก จังหวัดลำปาง ขณะเดียวกันมีแผนเร่งดำเนินการเปิดเพิ่มอีก 7 แห่ง ภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ได้แก่ อุตรดิตถ์ ขอนแก่น นครราชสีมา สุพรรณบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และพิจิตร ซึ่งพื้นที่นี้คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561 นี้

ปั้น SMEs 'พิจิตร-นครสวรรค์' ตีตลาดโลก

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านศูนย์ ITC ที่มีความเข้มแข็ง



และมั่นคงแล้ว มี 2 รายที่ลงไปตรวจเยี่ยมในครั้ง นี้ คือ “บริษัท ออเคไทย จำกัด” หรือ “โรงงานช่างหนูจังหวัดพิจิตร” และ “บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด” จังหวัดนครสวรรค์

โดย นายกานต์ จิตสุทธิภากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด จ.นครสวรรค์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสีข้าว และอุปกรณ์ภายในโรงสีข้าว กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัททำผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องกระเทาะข้าวเปลือก

เครื่องขัดขาว เครื่องขัดมัน และลูกยางในเครื่องจักรเกี่ยวกับข้าว มียอดขายรวมประมาณ 100 ล้านบาท/ปี แบ่งเป็นขายตลาดภายในประเทศ 90% และส่งออกเพียง 10% ไปหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อียิปต์ อเมริกา มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา และลาว ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในด้านการอบรมและส่งเสริมขยายงานในฐานะพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ อีกด้วย

ด้าน นายอุดม รุ่งเรือง เจ้าของบริษัท ออเคไทย จำกัด จ.พิจิตร กล่าวว่า ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จ.พิจิตร ตั้งแต่ปี 2540 ในหลายโครงการเรื่อยมา ตั้งแต่การขอเงินกู้หมุนเวียน จำนวน 50,000 บาท ก่อนนำมาพัฒนากิจการของตนเอง รวมถึงได้รับความช่วยเหลือในด้าน การอบรม การบริหารจัดการด้านการตลาด การจัดการองค์กร การผลักดันให้ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)



เพื่อให้เครื่องจักรที่ผลิตและจัดจำหน่ายได้มาตรฐาน

บริษัทเริ่มกิจการจากการผลิตและบริการรถเจาะเสาเข็ม จากนั้นต่อยอดเป็นเครื่องสูบน้ำได้ลึกถึง 100 เมตร หรือตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ไปจนถึงการจัดทำโครงการจ่ายระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก สามารถยกขึ้น-ลงลิฟท์ได้ สอดคล้องกับแนวทางเรื่องรถไฟฟ้า (EV) ของกระทรวงอุตสาหกรรม คาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ปลายปี 2562 ในราคา 15,000-20,000 บาท ขณะนี้กำลังปรับปรุงเครื่องยนต์ให้สามารถป้องกันการลื่นน้ำได้จากสภาพอากาศในประเทศไทยที่ฝนตกบ่อยและมีน้ำขัง ปัจจุบันบริษัทมียอดขายประมาณ 200-300 ล้านบาท/ปี มีผลิตภัณฑ์หลักคือเครื่องสูบน้ำ เป็นการขายในประเทศเกือบทั้งหมดเบื้องต้นกำลังเจรจากับตัวแทนจำหน่ายใน สปป.ลาว โดยก่อนหน้านี้ส่งออกในประเทศแถบเอเชีย และแอฟริกา แต่ยังไม่ส่งออกไปยังจำนวนน้อย

เปิด 'ชุมชนวังกรด' CIV แห่งล่าสุด

นอกจากนี้ คณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้แวะเยี่ยม “ชุมชนย่านเก่าวังกรด” ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพิจิตรประมาณ 6 กม. ถือเป็นหมู่บ้าน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village หรือ CIV) แห่งล่าสุด ภายใต้โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ด้วยการใช้องค์ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว มีเป้าหมายดำเนินการให้ครบ 160 ชุมชน 76 จังหวัดภายในปี 2561



“ย่านเก่าวังกรด” ในอดีตมีความรุ่งเรืองด้านการค้า ทั้งทางบก และทางน้ำ จนเป็นศูนย์กลางการค้าขายแห่งใหญ่ของพิจิตร แต่ปัจจุบันซบเซาลง แต่ยังมีสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้เก่าแก่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยังมีสถานที่สำคัญ เช่น บ้านหลวงประเทืองคดี อดีตคหบดีผู้ริเริ่มสร้างตลาด และเป็นนายกเทศมนตรีเมืองพิจิตรคนแรก ปัจจุบันเทศบาลวังกรดจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังได้มาศึกษาอีกด้วย

ดังนั้น ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงดำเนินการสำรวจภูมิทัศน์ ไปจนถึงการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าในชุมชน รวมถึงการทำแผนที่ท่องเที่ยวที่มีความเชื่อมโยงถึงสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีผลิตภัณฑ์ชูโรง ได้แก่ สาเกไล่หุ้มนุสรณ์ชุมชนที่มีการใส่กะทิให้มีรสมันเพิ่มขึ้น นามะนาวดอง ข้าวเหนียวว่าที่โซเต่าถ่านในการทำ เป็นต้น ปัจจุบันชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่าสามล้านบาทต่อปี

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผลักดันการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ตั้งแต่ระดับฐานราก ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งยังมีแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยด้วยโครงการ ITC ที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับ

เล็งตัดจีเอสพี 1.7 หมื่นล.

มะกัณฑ์ตอบโต้ไทยห้ามนำเข้าเนื้อหมู

'ชุตินา' นำทีมกระทรวงเกษตรฯ-สาธารณสุข บินร่วมเวทีประชาพิจารณ์ที่สหรัฐ ก.ค.นี้ หลังสภาผู้ผลิตหมูมะกัณฑ์ร้องสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐ ให้ตัดจีเอสพีสินค้าเกษตรของไทยกว่า 56 รายการ มูลค่า 17,172 ล้านบาท กรณีไทยไม่ยอมนำเข้าหมูที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า เดือนก.ค.นี้ น.ส.ชุตินา บุญยประภัสร์ รมช.พาณิชย์ จะเป็นหัวหน้าทีมนำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ร่วมฟังการทำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็น ในการแสดงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนในสหรัฐ หลังสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาประกาศยอมรับคำร้องของสภาผู้ผลิตหมูของสหรัฐ ที่เสนอให้ทบทวนการให้ภาครัฐตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (จีเอสพี) กรณีไม่ให้มีการนำเข้าหมูสหรัฐมาไทย ด้วยเหตุผลที่ระบุว่า หมูสหรัฐมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแรคโตพามีนในการเลี้ยง ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลกระทบหากไทยถูกตัดจีเอสพี ของสหรัฐอเมริกา จะกระทบสินค้าเกษตรบางรายการ แต่สินค้าเกษตรที่ได้รับจีเอสพีขณะนี้ มีจำนวน 56 รายการ มูลค่า 17,172 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.9% ของสินค้าไทยจำนวน 4,600 รายการ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านจีเอสพีมูลค่า 114,905 ล้านบาท

สินค้าเกษตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการจีเอสพีของสหรัฐอเมริกา มี เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ผลไม้ปรุงแต่ง ซอส และเครื่องปรุง ถั่วปรุงแต่ง พาสตา ปรุงแต่ง น้ำตาลคิบมังกูด มะม่วง ฯลฯ ส่วนสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามโครงการจีเอสพี เนื่องจากอัตรานำเข้าของภาษีอยู่ที่ 0% อยู่แล้ว

สำหรับการพิจารณาจีเอสพีไทยยอมรับมีความกังวลในเรื่องนี้ โดยปกติสหรัฐอเมริกาจะมีการทบทวนการให้จีเอสพีเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมรายการสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือจีเอสพี หรือเพิกถอนให้สิทธิ เมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญพบว่าหากไทยถูกสหรัฐอเมริกาตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านโครงการจีเอสพี จะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าที่ต้องเสียภาษี 0% มาอยู่ในอัตราภาษีระดับ 1-17.9% แตกต่างตามชนิดสินค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ในเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ไทยแจ้งความกับหน้าต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายใต้กรอบการลงทุนไทย-สหรัฐ ประจำปี 2561 ว่าไทยยอมรับค่าความปลอดภัยของสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมูและเครื่องใน ตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ต่อเมื่อผลการศึกษามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระดับความปลอดภัยของการใช้สารเร่งเนื้อแดง ร้องรับความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อยืนยันความปลอดภัยของผู้บริโภค

'สธ.'จับมือ'ก.เกษตรฯ' ป้องกันอาหารปลอดภัย ทั่วประเทศ780แห่ง

สาธารณสุข ● สธ.จับมือ ก.เกษตรฯ ทำโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ร่วมมือสนับสนุนทั้ง “ปลูก-ขาย-ใช้” ทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่โรงพยาบาล และจัดหาอาหารพืชผักปลอดภัยมาขายใน รพ.หวังให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มารับบริการ ได้บริโภคอาหารปลอดภัย เริ่ม 116 แห่ง ขยายครบทั่วประเทศ 780 แห่งในเดือน ก.ย.61

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. หรือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยอาหารให้ประชาชนได้รับอาหารที่ปลอดภัย

โดย รมว.สธ.กล่าวว่า กรมเกษตรและสหกรณ์ชื่นชมนโยบายของ สธ. ที่ให้โรงพยาบาลดำเนินการด้านความปลอดภัยอาหารของผู้ป่วย และญาติที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ซึ่งดำเนินการแล้วในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 116 แห่ง และจะขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศอีก 780 แห่ง ภายในเดือนกันยายน 2561 เป็นการสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล

ทั้งนี้ จากการประชุมกับกระทรวงเกษตรฯ ได้มีข้อสรุปความร่วมมือ 3 ข้อ คือ 1.ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือ 3 หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย 2.สนับสนุนการดำเนินงาน “ปลูก ขาย ใช้” โดยให้โรงพยาบาลปลูกผักปลอดภัย จัดพื้นที่ให้เกษตรกรขายพืชผักเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งนำมาประกอบอาหารให้ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และในร้านอาหารที่จำหน่ายในโรงพยาบาล เป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ใช้หลักสร้างความพหุมีพอกิน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีด้วยอาหารที่ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ในการขาย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3.กระทรวงสาธารณสุข จะร่วมเก็บรวบรวมพันธุ์กรรมพืชสมุนไพร สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีการดำเนินงานเมืองสมุนไพร และมีสวนสมุนไพรหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่ออนุรักษ์พืชสมุนไพรและขยายการเพาะปลูกให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะกรรมการจะนัดหารือกันเร็วๆ นี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของเกษตรอินทรีย์.

ชมโรงงานแปรรูปยางชลบุรี สหกรณ์ต้นแบบแก้ราคาตก



ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ยกเป็นสถาบันเกษตรกรต้นแบบที่ช่วยยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตยางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบรรเทาปัญหาราคายางตกต่ำได้สำเร็จ สามารถผลักดันสินค้ายางพาราเพื่อส่งออกไปประเทศจีน พ้นยอดขายกว่า 135,000,000 บาทต่อเดือน ขยายโรงงานยางแห่ง STR20 ใหม่ ดันกำลังการผลิตเพิ่ม 6,000 ตันต่อเดือน ปลื้มเกษตรกรมีความเข้าใจกระบวนการผลิตของคุณภาพเพื่อป้อนตลาด ส่งผลทำให้เป็นที่ยอมรับคุณภาพระดับสากล ผลิตจนไม่พอกับความต้องการ พร้อมตอบโจทย์ใช้ตลาดนำการผลิต

นายนิวัติ สุธีมีชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเยี่ยมชมโรงงานยางแผ่นรมควัน และโรงงานผลิตยางแห่ง STR 20 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่สามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำได้สำเร็จ โดยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกร

แปรรูปยางพารา ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานแปรรูปยาง หรือลงทุนจัดสร้างโรงงานใหม่เมื่อ 3 ปีก่อน

โดยทางสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ได้ขอกู้เงินจากโครงการดังกล่าวจำนวน 382 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างโรงงานยางแห่ง STR เพื่อรองรับผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ และนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นยางแท่งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ายางพารา ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นสหกรณ์ได้นำเงินของสหกรณ์เองลงทุนสร้างโรงงานยางแผ่นรมควัน และสามารถขยายธุรกิจส่งออกยางแผ่นรมควันไปยังประเทศจีน ในนามของสหกรณ์เองโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือพ่อค้าคนกลาง ทำให้สามารถเพิ่มอำนาจต่อรองในธุรกิจยางพาราได้ และเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

ส่วนโรงงานยางแห่งที่ขอกู้เงินจาก ธ.ก.ส.มานั้น เพิ่งสร้างเสร็จในปีี้ คุณภาพยางแท่งที่สหกรณ์ผลิตได้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล ซึ่งการเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการแก้ปัญหาราคายางพาราของรัฐบาลที่เดินมาถูกทาง โดยการ

สนับสนุนศักยภาพให้กับสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะได้ไปดูแลสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางให้ผลผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ และนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันและยางแท่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งธุรกิจของสหกรณ์ก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ หากทำอย่างจริงจังและมีความเข้าใจกระบวนการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของตลาดอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ในช่วงที่สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ได้ตั้งโรงงานยางแผ่นรมควันขึ้นครั้งแรกนั้น เมื่อผลผลิตสินค้าออกมาก็ต้องประสบกับภาวะวิกฤติราคายางพาราตกต่ำและสินค้าถูกลูกค้าตีกลับจำนวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อนสหกรณ์จึงเดินทางไปหาช่องทางขยายตลาดในประเทศจีน

ต่อมาจึงได้ก่อตั้งบริษัทขยายยางที่เมืองชิงเต่า โดยได้รับความร่วมมือจากนายพินิจ จารุสมบัติ เป็นประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ในขณะนั้น นำตัวแทนสหกรณ์เดินทางไปดูงานภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัยยางธรรมชาติในเมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางค้ายางพาราของประเทศจีน ทำให้ผู้ผลิตรายพาราจำนวนมากไปเปิดหน้าร้านเพื่อขายยางพาราและรับออเดอร์ให้กับผู้ค้ารายย่อยและลูกค้าที่นั่น ปรากฏว่าขายดี มีลูกค้าซื้อจำนวนมาก และได้รับออเดอร์สั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากทางออนไลน์มากขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของการต่อยอดขยายธุรกิจและก่อตั้งโรงงานยางพาราอัดแท่งของสหกรณ์ในเวลาต่อมา

ปัจจุบันสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ดำเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจจัดสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมยางพารา ซึ่งมีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ ธุรกิจรวบรวมน้ำยาง และธุรกิจแปรรูปยางแผ่นรมควัน (RSS) จากเกษตรกรในพื้นที่ทางภาคตะวันออก เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นอัดก้อนส่งตลาดต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และได้หัน โดยโรงงานยางแห่งสหกรณ์เพิ่งเริ่มทำในปีี้ ซึ่งคุณภาพที่ผลิตได้ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และมีตลาดส่งออกชัดเจน สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด เป็นสหกรณ์แห่งเดียวที่ทำธุรกิจยางพาราที่ส่งออกได้ราคาดีที่สุดใน เนื่องจากยางพาราที่สหกรณ์ผลิตได้มีคุณสมบัติโดดเด่น คือ ความสามารถในการทำให้เป็นแผ่นบางได้ง่าย มีความเหนียว มีความสะอาด และยืดหยุ่นสูง ที่ผ่านมา



สหกรณ์มีกำลังการผลิตประมาณเดือนละ 3,000 ตัน มูลค่ากว่า 135 ล้านบาทต่อเดือน

สำหรับตลาดภายในประเทศ สหกรณ์ได้ผลิตยางป้อนให้กับบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นนำของไทย อาทิ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, บริษัท ซุมิโตโม รับบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท โยโกยามา ไทร์ แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนประกอบของรถยนต์อีกด้วย

สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอปอทอง จำกัด จึงเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแปรรูปและจำหน่ายยางพารา เนื่องจากผู้บริหารของสหกรณ์แห่งนี้มีความเข้าใจเรื่องการผลิตเป็นอย่างดี ผลผลิตยางที่ผลิตได้มีคุณภาพสูง เพราะสหกรณ์รู้ความต้องการตลาดและตอบโจทย์การตลาดนำการผลิตได้ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายการทำตลาดยางพารา การเน้นการ

เชื่อมโยงกันระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เพื่อนเกษตรกรชาวสวนยางด้วยกัน

ขณะนี้ทางสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอปอทอง จำกัด ผลิตยางพาราป้อนตลาดไม่ทันกับออเดอร์ เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการปริมาณสูงขึ้น และไม่สามารถแบ่งโควตาขายให้กับที่อื่นได้ เนื่องจากสหกรณ์จะต้องรับผิดชอบเรื่องคุณภาพสินค้าที่จะส่งให้กับลูกค้าเป็นหลักสำคัญ หากนำยางจากที่อื่นไปส่งให้ลูกค้า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ทำให้ลูกค้าผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่ได้คุณภาพ และเกิดความเสียหาย ลูกค้าก็จะตีกลับและเรียกปรับค่าเสียหายจากสหกรณ์ ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เสียฐานลูกค้าได้ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือเกษตรกรต้องผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ เพื่อนำป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูป ซึ่งจะทำได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงกับที่ตลาดต้องการ และสามารถขยายตลาดได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป.

สสจ.4ย้ำเตือน'เกษตรกร' ขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงข้อมูล

นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 (สสจ.4) ขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นหน้าที่ของเกษตรกรไทยทุกคนที่ต้องแจ้งปรับปรุงทะเบียนทุกปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อทราบสถานการณ์การผลิตและใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจะต้อง

เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลาเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ปี'61 หากเกษตรกรท่านใดเตรียมวางแผนเพาะปลูกพืชใหม่ หรือปรับเปลี่ยนชนิด พื้นที่ในการเพาะปลูก ขอได้โปรดปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมเมื่อปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อกรอกคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมแนบสำเนาเอกสารสิทธิที่ดินที่ทำการเกษตร สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่า) บัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลรับแจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากนั้นจะแจ้งให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลลงบนสมุดจัดเก็บไว้เพื่อแสดงตัวตน หากเมื่อใดที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ภายในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง

รมว.เกษตรฯ ติดตามการ ดำเนินงานการขับเคลื่อน ไทยนิยม ยั่งยืน ย้ำเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด ทั่วประเทศ เน้นสร้างความโปร่งใส

นายเกษม ภูมราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณ 24,993 ล้านบาทนั้น ได้ดำเนินการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) คนไทยไม่ทิ้งกัน แผนงานเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2) ชุมชนอยู่ดีมีสุข แผนงานการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ และ 3) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) พัฒนาชุมชน/กลุ่ม ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับกลไกการบริหารราชการ งบประมาณ สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำการชี้แจงทำความเข้าใจ

เข้าใจเมนูโครงการอาชีพต่างๆ อย่างชัดเจนกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อำเภอ และตำบล ทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน รวมทั้งให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนด้วย ทั้งนี้ ล่าสุดได้นัดให้ข้าราชการในพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเกษตรจังหวัด ไปรวบรวมว่ามีงบประมาณและทำโครงการเรื่องใดบ้าง และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (อพก.) เพื่อติดตามการดำเนินงาน หากมีปัญหาให้แจ้งกับผู้ว่าฯ และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการต่างๆ ช่วยกันแก้ไข อีกทั้งงบดังกล่าวเป็นงบจ้างแรงงานถึง 2 ล้านบาท ซึ่งต้องนำมาจากบัญชีรายชื่อผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จึงต้องดูกลุ่มนี้เป็นอันดับแรก แต่หากในพื้นที่ไม่มีกลุ่มนี้ ให้กระจายไปยังเกษตรกรรายอื่นได้ รวมถึงการจ่ายค่าแรงงานหรือค่าอบรมนั้น จะต้องจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมา

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 2 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14722

Col.Inch: 8.36 Ad Value: 9,196

ภาพข่าว: นายลักษณ์ วจนานวัช

หน้า: 7(ล่าง)

PRValue (x3): 27,588

คลิป: ชาว-ดำ



นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอุ้มทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

แนะนำขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นหน้าที่ของเกษตรกรไทยทุกคนที่ต้องแจ้งปรับปรุงทะเบียนทุกปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทราบข้อมูลที่ต้องการเพื่อทราบสถานการณ์การผลิตและใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้เป็นเวลาเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 61 หากเกษตรกรท่านใดเตรียมวางแผนเพาะปลูกพืชใหม่ หรือปรับเปลี่ยนชนิด พื้นที่ในการเพาะปลูก ขอได้โปรดปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมเมื่อปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อกรอกคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมแนบสำเนาเอกสารสิทธิที่ดินที่ทำเกษตร สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่า) บัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลรับแจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากนั้นจะแจ้งให้เกษตรกรมารับสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลลงบนสมุดจัดเก็บไว้เพื่อแสดงตัวตน หากเมื่อใดที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองสิทธิภายในชุมชนอีกครั้ง ทั้งนี้ จึงอยากขอความร่วมมือจากเกษตรกรแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง โดยนำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงไปติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ.